

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
Participation of Community Leaders in Preventing and Solving Drug Problems  
Ban Phaeo District Samut Sakhon Province

เกรียงศักดิ์ แพนนรินทร์

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
kreangrecon@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 130 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความถี่ในการเข้าร่วมประชุม ความปลอดภัยในการให้ข้อมูล และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การป้องกันปัญหายาเสพติด, ผู้นำชุมชน

Abstract

The purposes of this research were to study: 1) participation levels of community leaders in prevention and solving drug abuse; and 2) factors relating to community leaders' participation in prevention and solving drug abuse. The sample was 130 community leaders, derived by purposive sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test.

The results showed that:

1. Overall, the participation level of community leaders in prevention and solving drug abuse was at a moderate level.
2. Rate of meeting attendance, security of information giving and receiving of drug abuse information related to participation level of community leaders in prevention and solving drug abuse at the statistical significant level of .05.

Keywords: drug abuse prevention, community leader

## บทนำ

ยาเสพติดนับเป็นปัญหาสำคัญที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือกันเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปราม รวมไปถึงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติด ยิ่งนานวันก็ยิ่งส่งผลร้ายแก่ประชากรโลก จากการเสพและเมื่อทำให้สารเสพติดเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานติดต่อกัน จะทำให้ผู้เสพยาเสพติดอยู่ในอำนาจความต้องการยาเสพติด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดการทำร้ายตนเองและครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550: 1)

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ยอมรับว่าปัญหายาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรของรัฐเพียงอย่างเดียว ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นจะต้องนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายา การนำชุมชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหายาที่มีผลในการปฏิบัติ อย่างจริงจัง ก็คือ การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยยุทธศาสตร์ “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยให้ถือว่า ยาเสพติดเป็นมหันตภัยของชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ทุกส่วนราชการและภาคเอกชนโดยประชาชนทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต้องผนึกกำลังกันร่วมต่อต้านยาเสพติด

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้รัฐบาลไทยเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้กำหนดให้มี ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มีนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติและให้พลังมวลชนเป็นปัจจัย สำคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการมีส่วนร่วม ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 19/ 2556 เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ, 2556)

กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด แผนที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่วน 4 ปรับ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีความสำคัญ 4 อย่าง เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดมี ประสิทธิภาพ คือ 1) ปรับปรุงข้อมูลการข่าวให้ทันสมัย 2) ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3) ปรับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 4) ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายา สำหรับ 3 หลัก ประกอบด้วย 1) หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากให้คนผิดกลับตัวเป็นคนดี 2) หลักนิติธรรม ให้การบำบัด ป้องกันควบคู่กับการปราบปราม 3) แก้ไขปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และ 6 เร่ง ประกอบด้วย 1) เร่งดำเนินการด้านข้อมูลปัญหา 2) เร่งจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน 3) เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด 4) เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชน 5) เร่งแก้ปัญหายาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา 6) เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศพส.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ (ศพส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต (กรมการปกครอง, 2556: 166-169) นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันและปราบปราม การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งก็เป็น นโยบายที่สำคัญเช่นกัน เน้นการสร้างบรรยากาศภายในชุมชน/หมู่บ้าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยผ่านเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว คือ ผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้ การมีส่วนร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหารือกัน เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการและนำไปสู่ความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด จึงเป็นหนทางประการหนึ่งที่จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ, 2556)

อำเภอบ้านแพ้ว เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะตำบลหลักสาม ยังพบปัญหาของยาเสพติดในชุมชนอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และจากการตรวจพบผู้เสพยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม, 2556: 22)

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรที่มีฐานกฎหมายรองรับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (มาตรา 28 ตรี) และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2526 กำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติไว้ชัดเจน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา ประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งมาโดยลำดับ มีการบริหารงานและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรเลือกตั้งเป็นกรรมการหมู่บ้าน มีการประชุมหารือร่วมกันวางแผนร่วมกันและมีการแบ่งภารกิจร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยคนในชุมชนที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน (ต้นทุนทางสังคม) ที่มีความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือและร่วมใจในการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในอำเภอบ้านแพ้วดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

## วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

## ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  - 1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านของ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน เป็นจำนวน 130 คน
  - 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
2. ตัวแปรที่ศึกษา
  - 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาอยู่อาศัยในภูมิลำเนา ความถี่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การได้รับผลกระทบจากยาเสพติดความปลอดภัยในการให้ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับยาเสพติด
  - 2.2 ตัวแปรตาม คือปัจจัย การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 4 ด้าน คือ ปัจจัย การมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## บทสรุป

ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับประถม ศึกษารายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือน 7,501-10,000 บาท ระยะเวลาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 41 ปีขึ้นไป การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในระดับตำบลและอำเภอสถานส่วนใหญ่ จำนวน 4-10 ครั้งต่อปี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่ จำนวน 1-3 ครั้งต่อปี การได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ความปลอดภัยในการให้ข้อมูลข่าวสารยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่คิดว่าปลอดภัยในการให้ข่าวสาร การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องยาเสพติดส่วนใหญ่จากโทรทัศน์ และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านระดับการมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในภาพรวมพบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการร่วมหาสาเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง และระดับการมีส่วนร่วมสร้างแนวทางการแก้ไข ปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก

2. ด้านระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง

3. ด้านระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในภาพรวมพบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นระดับการมีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้านพบว่าอยู่ในระดับมาก

4. ด้านระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกข้อ อยู่ในระดับปานกลาง

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ความปลอดภัยในการให้ข่าวสาร และการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

2. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ ผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติดและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ผล การศึกษาสรุปได้ ดังนี้

3.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ความปลอดภัยในการให้ข่าวสาร ผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติด และการ รับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

3.2 ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

4.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ได้แก่ เพศ การเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติด และความปลอดภัยในการให้ข่าวสาร

4.2 ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ การรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

5.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ระยะเวลา ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด และ ความปลอดภัยในการให้ข่าวสาร และการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

5.2 ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

6.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

6.2 ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ความ ปลอดภัยในการให้ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

## เอกสารอ้างอิง

- กรมการปกครอง. (2556). รายงานประจำปี 2555 กรมการปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสาธิตราชดิณแดน.
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2550). กลยุทธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ที่ฟิล์ม.
- ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (2556). แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี2557. กรุงเทพฯ: ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ.
- องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม. (2556). แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558. สมุทรสาคร: องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม.